



ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ จากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒)

ตามที่มีรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากในจังหวัดสมุทรสาครและเพิ่มจำนวนในหลายพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้โรงเรียนสตรีวัดระฆังได้สำรวจนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพบว่า มีที่พักอาศัย การประกอบอาชีพ เดินทางไปกลับ และสัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงจำนวนหนึ่ง ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ทั้งนี้โรงเรียนสตรีวัดระฆัง จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติระหว่างปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ดังนี้

๑. กำหนดให้นักเรียนหยุดเรียน และเข้าเรียนด้วยระบบออนไลน์ (online) ผ่านทาง Google Classroom หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆตามตารางสอน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เสมือนเรียนในห้องเรียน ระหว่างวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ให้ครูประจำวิชาทุกคนจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ (online) ผ่านทาง Google Classroom หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ ในรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมตามตารางสอน และกำหนดภาระงานตามความเหมาะสม ยืดหยุ่นในทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กำกับ ติดตาม และรายงานการจัดการเรียนรู้ให้ผู้บริหารโรงเรียนรับทราบตามลำดับ

๓. ยกเลิกการนัดหมายนักเรียนมาทำกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนทุกกิจกรรมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และขอเลื่อนการจัดสอบธรรมศึกษา และการประชุมผู้ปกครอง ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถชำระค่าบำรุงการศึกษาผ่านระบบ online ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียน [www.sr.ac.th](http://www.sr.ac.th)

๔. ให้ข้าราชการครูปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home หรือมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนในกรณีที่มีความจำเป็น หรือตามคำสั่งราชการ



๕. ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนทุกท่านประจำอยู่ที่ตั้ง งดการเดินทาง ออกนอกพื้นที่จังหวัดหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่ชุมชนต่างๆ หากไม่จำเป็น ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และรายงานอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านตลอดเวลา งดออกกำลังกาย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมชน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น ติดตามข่าวสาร จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๖. ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประวัติการสัมผัสและใกล้ชิดกับบุคคลที่ปฏิบัติงาน และ/หรือ เดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ ๑-๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แจ้งข้อมูล ตามแบบคัดกรองสุขภาพผ่านทาง Google Form เป็นรายวัน ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อติดตามเฝ้าระวังสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และให้หัวหน้าระดับ กำกับ ติดตาม และรายงานข้อมูลการคัดกรองสุขภาพให้ผู้บริหารโรงเรียนรับทราบตามลำดับ

๗. นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสมุทรสาคร ให้หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสังเกตอาการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม่ถือเป็นวันลา โดยให้ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (online) ผ่านทาง Google Classroom และศึกษาเรียนรู้จากสื่อ ที่ครูประจำวิชามอบหมาย

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะประกาศ ให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง